

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 30 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2022 theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP

Căn cứ Văn bản số 1425/SNgV-KTĐN ngày 28/12/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên về việc Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2022 theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2022 theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (sau đây gọi tắt là viện trợ) với những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆN TRỢ

Công tác quản lý viện trợ của các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) luôn được UBND huyện quan tâm, chú trọng, đồng thời tuân thủ đúng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của tỉnh và pháp luật Việt Nam.

UBND huyện Tuần Giáo đã triển khai, rà soát công tác quản lý, vận động và sử dụng viện trợ trên địa bàn huyện theo đúng quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP; phối hợp đồng bộ giữa đơn vị thực hiện dự án, nhà tài trợ và cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình tiếp nhận, triển khai dự án và đảm bảo an ninh đối ngoại. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, theo dõi tình hình thực hiện các chương trình, dự án viện trợ trên địa bàn, qua đó nắm bắt các thông tin về các dự án cũng như hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn huyện. Đã quản lý và sử dụng viện trợ tuân thủ đúng pháp luật. Các hoạt động viện trợ trên địa bàn được thực hiện đúng nội dung, mục tiêu đã đề ra, không có tình trạng tuyên truyền, vận động trái phép trong các hoạt động viện trợ.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ

1. Tổ chức tầm nhìn thế giới (WVI)

Chương trình vùng huyện Tuần Giáo tiếp tục triển khai các dự án viện trợ trên địa bàn huyện từ các tổ chức PCPNN Nhật Bản với tổng giá trị giải ngân là **151.700 USD**, cụ thể:

- Dự án bảo vệ trẻ em của Chính phủ Nhật Bản (CP): 38.453 USD.
- Dự án Dinh dưỡng; Dự án cộng đồng phòng chống đại dịch Covid; Dự án Y tế của Chính phủ Nhật Bản (NU): 42.226 USD.
- Dự án tăng cường thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và lồng ghép bảo trợ vào các chương trình kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (TNTGVN) vì ASTE bền vững (CESP) với: 71.021 USD.

- Chương trình cải thiện an sinh bền vững cho trẻ, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương với tổng số tiền viện trợ là 1.069.090 USD (Chương trình giai đoạn, chưa giải ngân trong năm 2022).

2. Tổ chức Rộng xanh Blue Dragon Children's Foundation (BDCF)

Dự án “An toàn và lành mạnh: chấm dứt tình trạng trẻ em bị mua bán và bị lạm dụng sức lao động trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2023” số liệu báo cáo trong năm 2022 gồm 04 hợp phần với tổng ngân sách đã giải ngân theo thực tế là: **1.041.047.269** đồng, cụ thể:

- *Hợp phần I:* Hỗ trợ khẩn cấp và tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân: các nạn nhân của mua bán người, trẻ em bị lạm dụng sức lao động và trẻ em bị xâm hại được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc ban đầu, ổn định và bước đầu xây dựng cuộc sống gồm các hoạt động: hỗ trợ khẩn cấp; hỗ trợ tái hòa nhập, đã giải ngân theo thực tế là: 126.512.000 đồng.

- *Hợp phần II:* Hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ bị mua bán và trở thành lao động trẻ em: trẻ em và thanh niên có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của mua bán người được hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sinh kế và các dịch vụ hỗ trợ lâu dài khác dựa trên nhu cầu. Bao gồm các hoạt động: trẻ em và thanh niên có nguy cơ cao được đảm bảo các điều kiện sống cơ bản; thanh niên có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của mua bán người được hỗ trợ đi học nghề; cán bộ địa phương có kiến thức và kỹ năng về công tác xã hội để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân hoặc đối tượng có nguy cơ cao, với ngân sách đã giải ngân theo thực tế là: 483.937.823 đồng.

- *Hợp phần III:* Phát triển mô hình “Cảnh báo sớm về mua bán người và lao động trẻ em” trường học và cộng đồng tiếp cận các thông tin và tăng cường thực hành các sáng kiến về phòng, chống mua bán người và giảm thiểu lao động trẻ em. Bao gồm các hoạt động như: mô hình cảnh báo sớm về phòng, chống mua bán người và lao động trẻ em tại trường học; mô hình cảnh báo sớm về phòng, chống mua bán người và lao động trẻ em tại cộng đồng, với ngân sách đã giải ngân theo thực tế là: 373.178.006 đồng.

- *Hợp phần IV:* Giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho nạn nhân và các đối tượng có nguy cơ cao và nhân rộng mô hình thành công: hỗ trợ các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện giám sát hỗ trợ, đánh giá và chia sẻ các thực hành hiệu quả và bài học kinh nghiệm về công tác phòng, chống mua bán người và lao động trẻ em. Bao gồm các hoạt động: giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho nạn nhân và các đối tượng có nguy cơ cao; nhân rộng mô hình thành công thông qua các hoạt động xây dựng tài liệu, tổ chức hội thảo chia sẻ mô hình, tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương thông qua Ban quản lý dự án. Đã giải ngân theo thực tế là: 57.419.440 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ

Công tác quản lý, sử dụng viện trợ năm 2022 trên địa bàn huyện có nhiều chuyên biến tích cực, nhiều tổ chức PCPNN đã tăng mức hỗ trợ cho huyện. Các dự án viện trợ được triển khai thuận lợi, được tiếp nhận, thực hiện, sử dụng đảm bảo mục tiêu, kế hoạch viện trợ đề ra; hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được hưởng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sinh kế cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa.

Các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn huyện luôn tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động trên tinh thần bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Các hoạt động viện trợ, tập huấn, hội thảo... có sự theo dõi với mục tiêu kép là đảm bảo thực hiện các hoạt động viện trợ PCPNN vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động viện trợ thực hiện đảm bảo tiến độ so với kế hoạch đề ra. Các dự án đều mang tính nhân đạo, nhằm mục đích cải thiện đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn với đối tượng hướng tới là những người nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Do đó, các dự án đều mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho một bộ phận nhân dân, đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, huyện có địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn trong khi nguồn vốn viện trợ còn hạn chế, đối tượng thụ hưởng còn bị giới hạn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Sở Ngoại vụ và sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, tiếp tục giới thiệu các tổ chức Phi chính phủ vào hỗ trợ huyện; đồng thời cung cấp thông tin về các tổ chức PCPNN để huyện có định hướng, kế hoạch vận động viện trợ.

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ huyện trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác vận động viện trợ để công tác vận động viện trợ đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2022 theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mùa Va Hồ